

Số: 339/BC-HĐND

Bến Tre, ngày 19 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO THẨM TRA

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017

Qua xem xét Báo cáo số 199/BC-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017. Ban Kinh tế và Ngân sách đã tiến hành thảo luận và thống nhất ý kiến như sau:

Qua đối chiếu với Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2017. Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre 06 tháng đầu năm 2017 được nêu trong báo cáo.

Sau khi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện. Ban Kinh tế và Ngân sách thống nhất cao với nhận định của Ủy ban nhân dân tỉnh là qua rà soát thì có một số dự án vướng mắc về hồ sơ thủ tục không triển khai thực hiện được và một số dự án cấp bách cần phải bổ sung vốn để triển khai thực hiện và thanh toán khối lượng hoàn thành.

Để có cơ sở đại biểu thảo luận, xem xét. Ban Kinh tế và Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình một số nội dung sau:

- Trong tình trạng khó khăn chung của cả nước về tình hình vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt đối với một số công trình cấp bách cần sớm được hoàn thành để phát huy tác dụng nhưng khi có vốn thì chậm triển khai, thậm chí kéo dài thời gian thi công, hoàn thành. Với 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 6 tháng cuối năm 2017, Ban Kinh tế và Ngân sách không có ý kiến gì thêm, chỉ cần trong 6 tháng cuối năm khắc phục cơ bản những việc chưa thực hiện được trong 6 tháng đầu năm.

Để khẳng định điều này, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo số liệu cụ thể có bao nhiêu công trình, dự án vướng mắc về hồ sơ thủ tục không triển khai thực hiện được. Nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp cụ thể đối với từng dự án, công trình này.

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ thi công, Ban Kinh tế và Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo thêm một số nội dung:

- Hiện nay, các loại cát san lấp, cát xây dựng đang khan hiếm về nguồn cung cấp, giá tăng rất cao, nhiều công trình, dự án đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ, ngưng thi công. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp gì để đảm bảo các công trình, dự án được phân bổ kế hoạch vốn năm 2017 thi công và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

- Đối với nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển, cuối năm 2016 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 1871/QĐ-BKHĐT ngày 23 tháng 12 năm 2016 về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước năm 2016, thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn, số vốn phân bổ cho tỉnh Bến Tre là 31,5 tỷ đồng. Nhưng đến nay, Bộ Tài chính vẫn chưa giao Ngân hàng phát triển cho tỉnh vay, nên chưa có nguồn để giải ngân thanh toán cho các công trình, dự án thuộc diện sử dụng nguồn vốn này. Một số chủ đầu tư đã phải đề nghị tạm ứng vốn ngân sách tỉnh để thanh toán cho nhà thầu. Vậy, ngoài việc kiến nghị Trung ương phân bổ vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp gì để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thi công.

- Vừa qua, Trung ương đã tạm ứng cho tỉnh là 145 tỷ đồng để thực hiện hai dự án cấp bách phòng, chống, khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn. Đề nghị cho biết tiến độ thực hiện hai dự án này, đặc biệt là dự án Hồ chứa nước ngọt Ba Tri khi nào hoàn thành.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận và quyết định./.

Nơi nhận:

- DB HĐND tỉnh;
- Khách mời dự kỳ họp;
- Lưu: VT.rug

**TM. BAN KT&NS HĐND TỈNH
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Quới